

Số: 570/STP-HC&BTTP
V/v triển khai thực hiện chứng thực
bản sao điện tử từ bản chính

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Thực hiện Văn bản số 4066/UBND-PC₁ ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ, Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì thực hiện rà soát, tiếp tục đẩy mạnh triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Để triển khai nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai một số nội dung sau:

1. Rà soát các điều kiện, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính như hạ tầng mạng, máy tính, máy scan, chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng,... Kịp thời bổ trí các trang thiết bị còn thiếu, thay thế trang thiết bị chất lượng kém cho công chức làm công tác chứng thực, đảm bảo thực hiện việc chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại tất cả các đơn vị trên địa bàn.

- Rà soát việc đăng ký tài khoản của công chức thực hiện công tác chứng thực và lãnh đạo phòng Tư pháp; công chức thực hiện công tác chứng thực và lãnh đạo UBND cấp xã; người quản lý con dấu cơ quan trên Cổng dịch vụ công quốc gia (*các vai trò này tùy theo phân công nhiệm vụ thực tế tại đơn vị mà một người có thể thực hiện một hoặc hai hoặc cả ba quyền chứng thực, ký số, đóng dấu*). Trường hợp người nào chưa đăng ký tài khoản theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2190/UBND-PC₁ ngày 07/4/2020 thì thực hiện đăng ký ngay. Lập danh sách các tài khoản đã được cấp chứng thư số, chữ ký số (*theo mẫu kèm theo*) gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, đề nghị Văn phòng UBND tỉnh phân quyền thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Kết quả rà soát và danh sách tài khoản đề nghị gửi về Sở Tư pháp trước ngày **15/7/2021**.

2. Chỉ đạo các cơ quan thực hiện chứng thực vẫn tiến hành bình thường việc chứng thực bản sao từ bản chính theo quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng

thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, đồng thời, tiến hành chứng thực bản sao điện tử từ bản chính khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện, trang thiết bị cần thiết như trên. Quy trình chứng thực bản sao điện tử từ bản chính thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I kèm theo Công văn số 5438/VPCP-KSTT ngày 06/7/2020 của Văn phòng Chính phủ và các tài liệu hướng dẫn khác của Văn phòng Chính phủ đã cấp cho địa phương. Tuyên truyền, khuyến khích người dân thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

3. Thẩm quyền, thời hạn, địa điểm thực hiện chứng thực; giấy tờ, văn bản làm cơ sở thực hiện chứng thực; trách nhiệm của người tiếp nhận hồ sơ, người thực hiện chứng thực và người yêu cầu chứng thực; phí chứng thực bản sao điện tử từ bản chính được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP, Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Sở Tư pháp (qua phòng Hành chính và Hỗ trợ tư pháp) theo số điện thoại: **02393.881.572**.

Vậy, đề nghị Quý Ủy ban quan tâm chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, PGĐ Sở;
- Phòng Tư pháp các huyện, TP, TX;
- Lưu: VT, HC&BTTP (2).

GIÁM ĐỐC

Lê Viết Hồng